

# Đóng cửa vì lý do thời tiết

Trong trường hợp điều kiện thời tiết xấu, CTC sẽ cung cấp dịch vụ từ xa qua hệ thống y tế từ xa. Vui lòng nghe bản tin trên đài phát thanh hoặc truyền hình hoặc nhấp vào các liên kết bên dưới để xem trường học có đóng cửa hay không.

## CTC Kent

Tất cả các liệu pháp, nhóm mẫu giáo và hoạt động diễn ra tại Cơ sở của Kent sẽ được cung cấp từ xa nếu [Khu học chánh Kent](#) đóng cửa hoặc hoạt động từ xa. Nếu nhà cung cấp của quý vị làm việc tại cơ sở Kent, tất cả các chuyến thăm khám tại nhà trong ngày hôm đó của họ sẽ được cung cấp qua hệ thống y tế từ xa. Nếu các trường bắt đầu giờ làm việc muộn do thời tiết, vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị hoặc gọi đến CTC để biết liệu cuộc hẹn của quý vị sẽ diễn ra tại cơ sở hay qua hệ thống y tế từ xa.

## CTC Burien

Tất cả các liệu pháp, nhóm mẫu giáo và hoạt động diễn ra tại Cơ sở Burien sẽ được cung cấp từ xa nếu [Khu học chánh Highline](#) đóng cửa hoặc hoạt động từ xa. Nếu nhà cung cấp của quý vị làm việc tại cơ sở Burien, tất cả các chuyến thăm khám tại nhà trong ngày hôm đó của họ sẽ được cung cấp qua hệ thống y tế từ xa. Nếu các trường bắt đầu giờ làm việc muộn do thời tiết, vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị hoặc gọi đến CTC để biết liệu cuộc hẹn của quý vị sẽ diễn ra tại cơ sở hay qua hệ thống y tế từ xa.

## CTC Tacoma

Tất cả các liệu pháp, nhóm mẫu giáo và hoạt động diễn ra tại Cơ sở Tacoma sẽ được cung cấp từ xa nếu [Khu học chánh Tacoma](#) đóng cửa hoặc hoạt động từ xa. Nếu nhà cung cấp của quý vị làm việc tại cơ sở Tacoma, tất cả các chuyến thăm khám tại nhà trong ngày hôm đó của họ sẽ được cung cấp qua hệ thống y tế từ xa. Nếu các trường bắt đầu giờ làm việc muộn do thời tiết, vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị hoặc gọi đến CTC để biết liệu cuộc hẹn của quý vị sẽ diễn ra tại cơ sở hay qua hệ thống y tế từ xa.

## CTC Maple Valley

Tất cả các liệu pháp, nhóm mẫu giáo và hoạt động diễn ra tại Cơ sở Maple Valley sẽ được cung cấp từ xa nếu [Khu học chánh Tahoma](#) đóng cửa hoặc hoạt động từ xa. Nếu nhà cung cấp của quý vị làm việc tại cơ sở Maple Valley, tất cả các chuyến thăm khám tại nhà trong ngày hôm đó của họ sẽ được cung cấp qua hệ thống y tế từ xa. Nếu các trường bắt đầu giờ làm việc muộn do thời tiết, vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị hoặc gọi đến CTC để biết liệu cuộc hẹn của quý vị sẽ diễn ra tại cơ sở hay qua hệ thống y tế từ xa.